

# XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ LÀ MỘT TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG TRONG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NGÀY 22/12/2023, TẠI HOÀ LẠC, VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQGHN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC XẾP HẠNG, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 NHẪM TỔNG KẾT CÔNG TÁC VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHO HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2024.



**T**rong những năm gần đây, kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là giải pháp hiệu quả giúp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nhấn mạnh phải “thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học”, để phù hợp với bối cảnh, tình hình mới của xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục. Cùng với những tác động trực tiếp của Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nền giáo dục Việt Nam cần phải đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu thay đổi của thế giới.

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Nghiêm Xuân Huy đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2023. Theo

đó, ĐHQGHN đã đạt được nhiều kết quả trong năm qua như có 01 cơ sở giáo dục hoàn thành kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; có 54 chương trình đào tạo của ĐHQGHN (nhiều hơn 37 chương trình so với năm 2022) thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN cũng đạt được các thành tựu nổi bật về xếp hạng đại học như: Duy trì trong top 1.000 trường đại học xuất sắc nhất thế giới theo bảng xếp hạng QS WUR 2024; Nằm trong top 700 của bảng xếp hạng Webometrics; 6/51 lĩnh vực và 3/5 nhóm lĩnh vực được xếp hạng...

Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 gồm: Tập huấn

nâng cao năng lực quản trị chất lượng cho cán bộ lãnh đạo và quản lý trong ĐHQGHN; Tập huấn cho cán bộ đảm bảo chất lượng các đơn vị, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn và chỉ tiêu kiểm định chất lượng. Cũng theo Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy, trong 5 tiêu chuẩn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học thì các điều kiện về đội ngũ lãnh đạo, kiểm định viên và tổ chức quản lý là quan trọng nhất nhưng cũng là thách thức lớn nhất mà các đơn vị cần chú trọng đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Phạm Như Hải, Nhà trường đã xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học. Là một đơn vị mới thành lập, tuy nhiên Trường ĐH Y Dược luôn nhận được sự ủng hộ của Bộ Y Tế, Ban Giám đốc ĐHQGHN và các đơn vị, giúp nhà trường có được những ưu thế lớn trong công tác kiểm định chất lượng. Trong những năm qua, Trường ĐH Y Dược luôn chú trọng công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ phục vụ kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học. Nhà trường đã tích cực phối hợp cùng ĐHQGHN, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục triển khai các khóa tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy; cử cán bộ tham gia thi lấy chứng chỉ kiểm định viên và tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Đo lường đánh giá trong giáo dục. Từ đó, Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Trần Quốc Bình cho rằng, những thành tựu trong kiểm định chất lượng năm 2023 của ĐHQGHN là những thành tích đáng lưu tâm. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên luôn phấn đấu xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo để hướng tới đạt nhiều thành tích cũng như kết quả cao, góp phần vào việc gia tăng các chỉ số xếp hạng của ĐHQGHN.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Chữ Đức Trình đóng góp ý kiến về đẩy mạnh chất lượng các chương trình đào tạo trong nhà trường, thu hút FDI, xây dựng công nghệ, công nghiệp, phấn đấu xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên.

Theo bà Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐHQGHN, Nhà trường là một trong số những đơn vị đào tạo lĩnh vực Luật học đầu tiên tại Việt Nam có chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN. Nhà trường cũng tích cực đổi mới, đẩy mạnh các chương trình đào tạo sau đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường luôn sát sao triển khai các hoạt động theo sứ mệnh mục tiêu của các tiêu chí kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo thực chất.

Theo bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN thì đảm bảo chất lượng giáo dục là một vấn đề vô cùng thiết thực và trở thành văn hóa riêng của ĐHQGHN. Mặc dù là một đơn vị mới nhưng Khoa Các khoa học liên ngành đã phấn đấu xây dựng hệ thống giáo dục và chất lượng giảng dạy ngay từ những năm đầu tiên, đảm bảo hoàn thiện các mục tiêu và tiêu chí đánh giá theo từng giai đoạn.

Tổng kết hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong thời gian qua. Thời gian tới, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN tiếp tục là đầu mối lên kế hoạch trình ĐHQGHN phê duyệt, gắn với các chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện đảm bảo, cải tiến chất lượng cho phù hợp. Từng đơn vị sẽ được giao các mục tiêu trong năm tới, hiện thực hóa các nội dung trong kiểm định chất lượng.

## LÃNH ĐẠO ĐHQGHN THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CHO SINH VIÊN NỘI TRÚ NHÂN DỊP NĂM MỚI 2024

NGÀY 27 VÀ 28/12/2023, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN NGUYỄN HOÀNG HẢI CÙNG ĐẠI DIỆN MỘT SỐ BAN CHỨC NĂNG, TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐHQGHN ĐÃ THĂM, TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI 6 KÍ TÚC XÁ CỦA ĐHQGHN NHÂN DỊP NĂM MỚI 2024.



**H**oạt động trao quà cho sinh viên nội trú tại các Kí túc xá của ĐHQGHN nhân dịp năm mới là hoạt động thường niên và luôn nhận được sự hưởng ứng, đón đợi đặc biệt của học sinh, sinh viên nội trú mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chương trình không chỉ dành tặng những phần quà ý nghĩa cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần thực hiện chủ trương nhất quán, ưu tiên của Đảng ủy, Ban giám đốc ĐHQGHN về chính sách huy động nguồn lực khác nhau nhằm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN.

Đại diện ban lãnh đạo, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã thăm hỏi, động viên các sinh viên nội trú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chia sẻ và khích lệ tinh thần, mong các em cố gắng hoàn thành tốt chương trình học tập. Ông cũng lắng nghe các chia sẻ, mong muốn các bạn sinh viên về những khó khăn hay những hạn chế còn tồn đọng nhằm nâng cao đời sống, giúp các em có được môi trường nội trú lành mạnh, an toàn, tiện nghi.

Dịp tết Dương lịch năm 2024 và Xuân Giáp Thìn này, ĐHQGHN đã trao 100 suất quà cùng 42 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tiền mặt cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nội trú tại 6 KTX của ĐHQGHN Trong đó, CLB Cựu sinh